



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
10 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สถานการณ์ในประเทศ 9 พ.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,101 ราย ผู้ป่วยสะสม 83,375 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,179 ราย รวมรักษาหาย 53,605 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 17 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 399 ราย รักษาอยู่ 29,371 ราย แบ่งเป็น ในรพ. 20,477 ราย และรพ.สนาม 8,894 ราย เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,442 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 394 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ป่วยสะสม 158,947,563 ราย เสียชีวิต 3,306,076 ราย รักษาหายแล้ว 136,475,317 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ อินเดียน มีผู้ป่วยมากกว่า 400,000 รายต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายต่อวัน ขณะที่ผู้ป่วยมากกว่า 100,000 คน ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ศรีลังกา เริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของจีนให้ประชาชนแล้ว หลังกองการอนามัยโลกอนุมัติใช้เป็นการฉุกเฉินทั่วโลก ลาว มีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 รายแรกของประเทศ เป็นหญิงชาวเวียตนามอายุ 53 ปี

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. ประชาชน-จนท.สาธารณสุขไม่กล้าฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา ระบุ อ.จะนะ มีผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อม 232 ราย อสม.และจนท.รพ.สต. ผ่านระบบ manual รวบรวม 1,000 ราย ทั้งที่มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังกว่า 20,000 คน ส่วนใหญ่กลัวผลข้างเคียงของวัคซีนเกินจริง ไม่มีการแก้ข่าวจนฝังเป็นความเชื่อ ทำให้สร้างความเชื่อมั่นให้สมัครใจฉีดวัคซีนยาก 2.ข่าวการเข้ามาของวัคซีนหลายยี่ห้อที่มีส่วนมากในการชะลอการลงทะเบียน รัฐบาลควรประกาศให้ชัดเจนว่าวัคซีนที่ได้มา กลุ่มใดจะได้รับตัวใด เพื่อให้คนเลิกรอและตัดสินใจสมัครลงทะเบียนมากขึ้น

2. รังเกียจภัยจิตอาสารับส่งศพผู้ป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, pptv

-เฟซบุ๊ก ปอนด์ โครงการส่งผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศ โพสต์ภาพการทำหน้าที่จิตอาสารับศพทั่วประเทศ ช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ที่กลัวการจัดการศพ แต่ถูกมองด้วยสายตารังเกียจ

3. ชาวต่างชาติไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "โซ่ ชินรักษา" โพสต์คลิปที่ตลาดเทศบาล ต.หางดง จ.เชียงใหม่ หมุนต่างชาติไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัย เดินเข้ามาในตลาด แม่ค้านำนมสก็ให้ก็ไม่ยอมใส่ระบุว่าไม่ได้เป็นโควิด-19 เจ้าหน้าที่ตักเตือนถูกหาเรื่อง-ชุนักกลางให้ ด้านตำรวจเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี

4. พรรคการเมืองเสนอเรื่องวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, nationtv

-นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวว่า การนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์มาใช้ในไทยที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา เป็นความจริง และนิวยอร์กไทมส์ได้เสนอข้อมูลว่ามีการใช้ในประเทศไทยก่อนที่จะลบบอกไป ซึ่งวัคซีนโควิดไม่ได้ให้เอกสิทธิ์คุ้มครองทางการทูต ต้องเป็นไปตามกฎหมายไทย การนำเข้าต้องแจ้งก.พาณิชย์ และ ก.การคลัง คาดมีคนไม่เกี่ยวข้องนำไปฉีดด้วยเพราะบุคคลากรสถานทูตสหรัฐฯ มีไม่ถึง 4-5 พันคน เสนอให้รัฐบาลขอคำแนะนำจากสถานทูตสหรัฐฯ เรื่องการนำเข้าวัคซีน เพราะตั้งแต่เดือน ก.พ. มีคนไทยได้ฉีดวัคซีนเพียง 1.8% ของประชากรทั้งประเทศ หากจะฉีดให้ได้ 100 ล้านโดส ภายในปีนี้ จะต้องฉีดวันละ 4 แสนคน ขณะที่สถาบันบำราศนราดูรฉีดได้วันละประมาณ 1,000 คนเท่านั้น อยากเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดใหม่ไลน์การฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestandard

-สถานีพีชทีวี จัดเวทีอภิปรายออนไลน์ ไทยไม่ทน มีการเสวนาเรื่อง 'ความล้มเหลวของรัฐบาล กับการบริหารบ้านเมืองผิดพลาดในสถานการณ์โควิดระบาด' ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรมว.การคลัง นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรมว.ศึกษาธิการ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. ดำเนินรายการโดย โบว์-ณัฐฐา มัทธนา นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมือง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ โพสต์ข้อความว่า แม้จะเลือกเกิดไม่ได้แต่ขอเลือกยี่ห้อวัคซีนฉีดตัวเองได้ไหม?

5. ชี้แจงผู้ป่วยเสียชีวิตในแท็กซี่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, thaipbs)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แสดงความเสียใจและชี้แจงกรณีผู้ป่วยโรคโควิด 19 รักษาอาการ 10 วัน หลังจากนั้นออกจากรพ. แต่เสียชีวิตบนแท็กซี่ระหว่างกลับบ้าน ว่า ผู้ป่วยโควิด 19 กำหนดให้ดูแลในรพ.หรือสถานที่ที่รัฐจัดให้ อย่างน้อย 14 วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ หรือนับจากวันที่เริ่มมีอาการ ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการรักษาพยาบาลใน Hospital ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติดูแล มีอาการดีขึ้น เอ็กซเรย์ปอดปกติ เจ้าหน้าที่สอบถาม

ประเด็นข่าว

ว่าให้แจ้งญาติมารับหรือไม่แต่ผู้ป่วยยืนยันจะกลับบ้านเอง คาดว่าการเสียชีวิตน่าจะเกี่ยวกับโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เพราะผู้ป่วยโควิด 19 เป็นไปไม่ได้ที่จะมีอาการเฉียบพลัน หรือทรุดลงโดยไม่มีสาเหตุ สถาบันนิติเวชอยู่ระหว่างตรวจชันสูตร

6. ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผก., tnntailand, thailandplus, springnews, sanook

-กรุงเทพฯ ฌาปนกิจพระวิฑูรย์คุณนทโรหิตาราม ที่มีรณภาพหลังตรวจเจอโควิด 19 แคว้นเดียว จะมีการตรวจคัดกรองพระสงฆ์ สามเณร และบุคลากรของวัดกลุ่มเสี่ยง 60 คน ตลาดสะพานใหม่ประกาศปิดโซนจำหน่ายปลา 3 วัน หลังพบผู้ค้าปลาน้ำจืดติดโควิด 1 ราย **นนทบุรี** พบผู้ป่วยรายใหม่ 138 ราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการติดเชื้อภายในครอบครัวและตลาดสด โดยพบผู้ป่วยยืนยันจากร้านหมูสะเต๊ะ (เจ๊พัน) ทำน่านนนทบุรี 11 ราย ตรวจคัดกรองเชิงรุกตลาดสดนนท์ พบผู้ติดเชื้อ 140 ราย เหลือรอผลอีกกว่า 400 ราย **สุพรรณบุรี** ดาบตำรวจอายุ 51 ปี เสียชีวิต ภรรยาและลูกสาววัย 19 ปี ติดโควิดยังรักษาอยู่รพ.เอกชน ส่วนลูกชาย 17 ปี ถูกกักตัว ทำให้ผกก.สภ.สุพรรณบุรี ต้องทำพิธีเผาศพให้ **ประจวบคีรีขันธ์** คลัสเตอร์โรงงานลับประดกกระป๋อง บ. คออลิตี้ โพนแอปเปิล โปรดักส์ พบกลุ่มลูกจ้างชาวเมียนมาติดเชื้อ 115 ราย กักตัว 402 คน ถึงวันที่ 20 พ.ค. พบเสี่ยงสูงมีไข้ 16 ราย ส่วนไหมไลน์ของผู้ป่วยชาวเมียนมายังมีปัญหาเรื่องภาษา ล่าสุดขอสนับสนุนวัคซีน 1,000 โดส ฉีดให้ประชาชนรอบโรงงานเป็นกรณีพิเศษ **สมุทรสงคราม** ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย มีด.ญ.อายุ 8 เดือน ติดเชื้อจากย่า **เชียงใหม่** ติดเชื้อเพิ่ม 25 ราย มาจากคลัสเตอร์เล็กๆ ใน 2 อำเภอ ส่วนคลัสเตอร์ อ.ดอยสะเก็ด ยังไม่สามารถระบุข้อมูลได้ทั้งหมด พบเป็นการกินอาหารร่วมกันของคนในครอบครัว **อำนาจเจริญ** ผู้ป่วยโควิด 19 ชายชาวอเมริกัน วัย 51 ปี หลบหนีออกจากรพ.ชานุมาน จนท.พบขณะเดินอยู่ข้างถนน อ้างว่าต้องการกลับไปอยู่ที่บ้าน **จันทบุรี** คลัสเตอร์พ่อค้าพลอยชาวแอฟริกาที่กักตัวอยู่ติดเชื้อเพิ่ม รวม 4 วัน ติดเชื้อ 109 ราย สสจ.ยืนยันไม่ใช่สายพันธุ์แอฟริกาหรืออินเดีย สาเหตุเกิดจากการรวมกลุ่มละหมาด

7. ผลสำรวจพบประชาชนเครียดข่าวโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-สวนดุสิตโพล สำรวจพบประชาชนวิตกกังวล เครียดมากขึ้นกับข่าวโควิด 19 หมดค่าใช้จ่ายไปกับหน้ากากอนามัยมากที่สุด วิธีการรับมือ คือ ป้องกันตนเองโดยไม่ไปที่เสี่ยง ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง

8. ติดโควิด ถูกไล่ออกจากงาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-นายเชาว์ มีชวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก มีประชาชนหายป่วยจากโควิด มีใบรับรองแพทย์และกักตัวครบ 14 วัน นายจ้างให้ลาออกอ้างว่าพนักงานในบริษัทกลัวติดโควิด 19 สธ.ควรเร่งทำความเข้าใจว่าผู้หายป่วยจากโควิด 19 เมื่อกักตัวครบ 14 วัน ไม่ใช่พาหะแพร่เชื้อ

9. เกสเซอร์ร้านยาขอฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Pongsiwa Kunok เกสเซอร์ร้านยา โพสต์ภาพพกมือไหว้ ระบุว่า กทม.เป็นพื้นที่เสี่ยงการระบาดสูงสุดของประเทศ แต่เกสเซอร์ร้านยาไม่ได้รับวัคซีนทุกคน เพราะติดเงื่อนไข กฎระเบียบต่างๆ ทั้งที่ถือเป็นกิ่งบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ช่วยกรองผู้ป่วยโรคร้ายๆ ไม่ไปแออัดที่ รพ.

10. รีวีลผลข้างเคียงวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Pum Chakartnit โพสต์แชร์ประสบการณ์หลังพาพ่อแม่ไปฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกา โดยพ่อแม่เป็นเส้นเลือดสมองตีบ ความดันสูง และโรคเบาหวาน หลังฉีด 24 ชม. มีไข้ต่ำๆ กินยาพาราฯ 1 เม็ด 2 มื้อ อาการหายเป็นปกติ รอรับเข็มที่ 2 อีก 10 สัปดาห์ ส่วนแม่ไม่มีโรคประจำตัว หลังฉีด 30 นาที ไม่มีภาวะแทรกซ้อน แต่หลังจากนั้น 7-8 ชม. มีอาการแน่นหน้าอกร้ายวไปหลัง ผ่านไป 2 ชั่วโมง ไม่ดีขึ้นจึงรีบไปรพ.เอกชน แพทย์ X-Rays ฉีดสี ทำ CT Scan ตรวจค่าเลือด รวมถึงตรวจ COVID19 + ไข้หวัดใหญ่ ไม่พบภาวะที่เป็นอันตราย นอนรพ. 1 คืน อาการหายเป็นปกติ แพทย์วินิจฉัยว่าอาจจะเกิดจากภาวะเครียด กังวลของผู้ป่วย เหมือนกรณีพยาบาลที่ระยองเกิดอาการอ่อนแรงจาก Sinovac แต่ยืนยันไม่ได้เพราะไม่มีงานวิจัยรองรับ ซึ่งประเด็นนี้สำคัญเพราะจะเกี่ยวข้องกับการประกันการแพ้วัคซีน COVID19 ทำให้เคลมยากเพราะโอกาสที่แพทย์จะยืนยันว่าเป็นผลข้างเคียงจากวัคซีนมีน้อย

11. วิจารณ์ป้ายฉีดวัคซีนของรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, newtv, line.today, kapook

-นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีต รมว.คมนาคม ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. โพสต์ภาพป้ายสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของกทม. ที่มีข้อความและระบุชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. ทำให้มีการแชร์และคอมเมนต์เป็นจำนวนมาก บางคนเปรียบเทียบกับหลายประเทศที่ไม่มีการระบุชื่อบุคคลในป้าย

12. เสนอจ่ายชดเชยเสียชีวิตจากวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาไท

-นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตก.นโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ก.การคลัง เสนอจ่ายชดเชยให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต 8-12 ล้านบาท หากพิสูจน์ว่าเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 และควรจ่ายค่าชดเชยให้บุคลากรทางการแพทย์ในกรณีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และติดเชื้อโควิด ครอบครัวละ 20 ล้านบาท

13. กม.การจัดตั้งรพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook

ประเด็นข่าว

-จากกรณีนี้ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ มีปัญหาโต้แย้งกับ พล.ต. นพ.เจริญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ เกี่ยวกับการตั้งรพ.พลังแผ่นดินไม่มีการขออนุญาตตามกฎหมาย จากการตรวจสอบประกาศศธ. เรื่องลักษณะและมาตรฐานของสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโควิด 19 ที่ประกาศเมื่อ 2 เม.ย. 2563 ข้อ 1 ระบุว่า การตั้งสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการรักษา หรือการพักผ่อนตัวที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล เท่ากับว่ารพ.สนามได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ

14. คลัสเตอร์หมอเถื่อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-จ.นครศรีธรรมราช มีคลัสเตอร์ใหม่ที่คลินิกแห่งหนึ่งในชุมชนวัดโคก ชื่อ “คลินิกหมอวี” ซึ่งนพ.สสจ.นครศรีธรรมราชยืนยันว่าเป็นคลินิกที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ที่เปิดคลินิกไม่ได้เป็นแพทย์ เคยถูกดำเนินคดีแล้วแต่ยังมารักษาผู้ที่หลงเชื่อเช่นเดิม ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ ที่สอบสวนโรคพบความเชื่อมโยงกับคลินิกดังกล่าวมากกว่า 15 ราย และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

15. นศ.พยาบาลแพ้วัดชิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-เพจเฟซบุ๊ก “องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เผยแพร่แถลงการณ์จากคกก.นศ.ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้รับวัคซีน SINOVAC จากรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 23 เม.ย. และ 5 พ.ค. รวม 88 คน มีอาการรุนแรง 7 คน จึงขอให้คณะพยาบาลศาสตร์พิจารณาเรื่องความปลอดภัยต่อการได้รับวัคซีนของนศ. และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดสรรวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้กับประชาชนและบุคลากรทางแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.พฤษ ต่ออุดม ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมา รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ฉีดวัคซีนซิโนแวคกว่า 6-7 พันโดส ล่าสุดทราบว่า มีนักศึกษารวบรวมข้อมูลผู้ฉีดวัคซีนแล้วมีอาการข้างเคียง 7 ราย ทุกรายดูแลให้หายกลับมาเป็นปกติได้ใน 1-2 ชั่วโมง ไม่ได้มีอาการรุนแรงจนต้องนอนรพ. ธรรมศาสตร์ฯ มีคกก.ดูแลผลข้างเคียงจากการรับวัคซีน ซึ่งในระบบการเฝ้าระวังอาการข้างเคียงจะมี 3 ฐาน คือ ผ่านระบบหมอพร้อม, รพ.ตรวจสอบติดตามเอง ซึ่งจะมีข้อมูลมากที่สุด แม่นยำสุด และ ส่วนที่นักศึกษาอาจจะมีการรวมตัวกันบางคณะหรือบางกลุ่มเพื่อรวบรวมข้อมูล เมื่อนำมารวมกันจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในภาพใหญ่ได้ กรณีที่เกิดขึ้นต้องดูเรื่องของอันตรายร้ายแรงซึ่งยังไม่มี ประเด็นที่สองคือการพิจารณาวัคซีนเข็ม 2 หากคิดว่าเป็นผลข้างเคียงรุนแรง คกก.ของรพ.จะพิจารณาอีกครั้ง อาจจะมีซีทีสแกน MRI สมอง เพิ่มเติม รวมถึงเปลี่ยนชนิดวัคซีน

16. ข้อมูลการขายวัคซีนของไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, matichonweekly

-นายอัลเบิร์ต บูร์ลา ซีอีโอของไฟเซอร์ เผย ที่ผ่านมา มีเพียงชาติพัฒนาแล้วที่มั่งคั่งเท่านั้นที่สั่งซื้อวัคซีน บริษัทพยายามติดต่อผู้นำของชาติรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำหลายประเทศให้เร่งจองวัคซีนเพราะปริมาณการผลิตมีจำกัด โดยจะขายให้ชาติกำลังพัฒนาราคาถูก แต่เหตุผลที่ชาติกำลังพัฒนาไม่สั่งจองน่าจะเป็นเพราะใช้เทคโนโลยีซึ่งยังไม่เคยมีการใช้มาก่อน หรือมีวัคซีนที่ผลิตได้ในท้องถิ่นเป็นทางเลือกอยู่ก่อนแล้ว

17. ข่าวสารอ้างสรรพคุณกินแล้วไม่ติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ line.today

-เพจหมอแล็บแพนด้า แชร์เรื่อง ข่าวสารยี่ห้อหนึ่งส่งข้อความอ้างสรรพคุณกินจริงตามกลุ่มไลน์ ระบุว่า คนที่กินนี้ไม่มีใครติดโควิด และยังช่วยลดแบ่ง ลดน้ำตาลได้อีกด้วย ทำให้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นวอย.ต้องมาตรวจสอบ

18. วัคซีน VIP

สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @nongkimrek ทวิตว่า คนรู้จักลง IG stories ว่ามีการนำ Pfizer เข้ามาในไทยสัปดาห์ที่แล้ว พ่อแม่ที่สาวเพิ่งไปฉีดแบบ VIP กันมา มีคนรีทวิตไป 8 หมื่นกว่าครั้ง รวมทั้งยังมีคนมาคอมเมนต์ว่าคนที่ได้ฉีดเป็นกลุ่มทหาร ต้องการให้หลายหน่วยงานรวมถึง ศธ.ตรวจสอบ

19. เงินยาฟันปาก-จุกฆ่าเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-นายไพศาล พิษมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกฯ (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์เฟซบุ๊กว่า ขอให้ช่วยกันภาวนา 1.ให้นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยประสบความสำเร็จในการผลิตยาฟันปากและจุกป้องกันโควิดให้ทันท่วงที หากคิดค้นสำเร็จแล้วยังไม่ผ่าน อย.ก็ขอให้เพิ่มจำนวนการทดสอบให้มากที่สุด 2.ขอให้เงินประสบความสำเร็จในการใช้ยาฟันปากและจุกป้องกันโควิดและใช้ในจีนอย่างทั่วถึงโดยเร็วที่สุด และเพื่อแผ้วถางกับประเทศไทยด้วย ซึ่งหากมีการใช้กันทั่วไปจะไม่มีการผูกขาดวัคซีนอีก พร้อมทั้งแนะนำให้ใช้ยาฟันปากจุกของ เอส.โอบี อดีตผอ.โครงการตามพระราชดำริกองทัพบก ไปพลางๆ ก่อน

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ทุกฉบับ, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, มติชน, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, thunhoon, workpointtoday, bangkokbiznews, tnntailand, mcot, sanook, ch7, topnews, Bangkok-today, matichonweekly)

ประเด็นข่าว

-นายเจมส์ ทีก ประธาน บ. แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จก. เผย ตัวอย่างวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของแอสตราเซนเนกาที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของแอสตราเซนเนกาทั้งในยุโรปและสหรัฐฯ แล้ว แสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด 19 ชุดแรกให้แก่รัฐบาลไทยเร็ว ๆ นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ผจก.รายวัน, ศูนย์ข่าวแชนนัล 3, js 100, innnews, thaogov)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผย กทม.และ 5 จังหวัดปริมณฑล พบการระบาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผู้ติดเชื้อรวม 1,457 ราย คิดเป็นร้อยละ 70 ของการติดเชื้อวันนี้ ส่วนต่างจังหวัด เริ่มพบผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างชาติและแรงงานกลับบ้าน เร่งค้นหาคัดกรองกลุ่มแรงงานและผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง ขอความร่วมมืองดเคลื่อนย้ายแรงงาน สำหรับวัคซีนโควิดในประเทศ จัดสรรวัคซีนไปแล้ว 2,427,452 โดส ฉีดไปแล้ว 1,743,720 โดส หากหน่วยงานอื่นๆ สนใจขอเป็นหน่วยฉีดวัคซีนในรูปแบบที่จุฬาฯ ประสานมา เช่น กลุ่มครู นักเรียน หมู่บ้าน ชุมชน สธ.ยินดีสนับสนุน ขอให้จัดระบบการฉีดวัคซีนให้ได้มาตรฐาน คุมความปลอดภัยและประสิทธิภาพ คาดว่าในช่วงปลายเดือนนี้จะจัดสรรวัคซีนไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้ตามแผนที่วางไว้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสธ. ในฐานะประธานอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เปิดเผยว่าการจองรับวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมสำหรับประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังเฉพาะพื้นที่กทม.มี 1.25 ล้านคน จากทั่วประเทศ 16 ล้านคน และมีการจองคิวแล้ว 507,437 คน คิดเป็นร้อยละ 41 จองผ่านไลน์หมอพร้อม ร้อยละ 70 แอปฯ หมอพร้อม ร้อยละ 30 ถือว่าได้รับการตอบรับพอสมควร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook, innnews

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. กล่าวว่า การรับวัคซีนโควิด 19 เป็นบริการสาธารณะที่ภาครัฐต้องดูแลประชาชน การนำมาให้บริการต้องผ่านการคัดเลือกจากกกก.หลายชุด บนพื้นฐานทางวิชาการ คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ ประชาชนมีสิทธิ์เลือกรับหรือปฏิเสธการรับบริการ แต่ในฐานะแพทย์อยากบอกว่าแพทย์ทุกคนหวังดีกับประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจ งานของแพทย์ไม่มีการเมือง ไม่มีทางเอาชีวิตคนมาเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptv, bangkokinsight, thansettakij, thailandplus

-กรมอนามัย แนะนำ 7 เมนูให้คุณค่าทางโภชนาการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้แก่ ไข่ต้ม ต้มเลือดหมู ต้มยำปลา ต้มจืดตำลึงเต้าหู้ไข่ ปลานึ่งซิง ปลาผัดเปรี้ยวหวาน และ ข้าวผัดหอยลาย การปรุงอาหารควรเลือกวัตถุดิบที่สด สะอาด และ ปรุงสุกทุกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, newtv

-กรมสุขภาพจิต เผย ได้หารือกับกรมควบคุมโรคขอรับการจัดสรรวัคซีนฉีดให้กับกลุ่มผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 18 ปี ขึ้นไปในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ประมาณ 10,000 โดส โดยฉีดให้กับผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาและคนในครอบครัวได้ราว 1,000 ครอบครัว จากนั้นจะขยายในกลุ่มผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาอื่นๆ ต่อไป สามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์สถาบันราชานุกูล จนถึง 20 พ.ค. เวลา 18.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 065-772-9871

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-นพ.สจ.มหาสารคาม เผย ผู้สูงอายุ 80 ปี ออกจากบ้านไปงานมงคลเพียงครั้งเดียว กลับมาติดเชื้อโควิด 19 รักษาเพียง 16 วัน ก่อนเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ PPTV

-สสจ.นนทบุรี รับสมัครแพทย์ พยาบาล เภสัชกรอาสา ร่วมฉีดวัคซีนโควิด 19 ช่วงเดือนมิ.ย.-ส.ค. 2564 ปฏิบัติงานวันละ 6 ชม. ที่เดอะมอลล์งามวงศ์วาน, อิมแพ็ค เมืองทองธานี, เซ็นทรัล สาขารัตนาธิเบศร์ สาขาแจ้งวัฒนะ และสาขาเวสต์เกต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-พยาบาล รพ.แห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น โพสต์เรื่องเศร้า ผู้ป่วยโควิดที่ดูแลจนสนิทกันเสียชีวิต ทำให้คนในทีมท้อ หมดกำลังใจ แต่พยายามกลับมาเข้มแข็งให้เร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, ข่าวสด, pptv,innnews)

-นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ชี้แจงผลการศึกษามีต้านทานที่เกิดจากการฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 ในประชากรไทย พบว่า ทั้งวัคซีน Sinovac และ AstraZeneca กระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันได้ดี แต่ระดับภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้นานแค่ไหนกำลังติดตามระยะยาว ถ้าภูมิคุ้มกันลดลงมากอาจจะต้องมีการกระตุ้นด้วยวัคซีนให้ภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นสูงอยู่ตลอดเวลา เพราะโรคโควิด 19 มีระยะฟักตัวสั้น จึงต้องอาศัยภูมิคุ้มกันที่สูงอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-ผู้ว่าฯ จันทบุรี ยืนยัน ชาวแอฟริกาที่ติดเชื้อโควิด 19 ในจันทบุรี เป็นเชื้อสายพันธุ์อังกฤษที่กำลังแพร่ระบาดในไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

-ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ บ. โพลีเน็ต จก. ส่งมอบแว่นตานิรภัยทางการแพทย์ 3,000 ชิ้น ให้แก่สธ. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ประเด็นข่าว

-นายการุณ กิตติสถาพร ประธานมูลนิธิกรุงศรี มอบเงินแก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผ่าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. เพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่ทีมปฏิบัติการพิเศษรับ-ส่ง ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด 19 สามารถร่วมสมทบทุนผ่านธนาคารกรุงศรีฯ สาขาติวานนท์ (แคราย) ชื่อบัญชีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เลขที่บัญชี 057-1-41391-7

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ springnews

-ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ระบุ วัคซีนโควิด 19 ที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่สามารถได้รับการฉีดเร็วที่สุด ไม่ควรรอคอยวัคซีนเฉพาะบางชนิด พร้อมทั้งสนับสนุนให้สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการกักตัว และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแพทย์สาขาอื่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย รวมทั้งประชาชนในและสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อร่วมกันทำให้ประเทศไทยเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เพียงพอที่จะหยุดยั้งการระบาดของโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ทุกฉบับ, เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ผจก., แนวหน้า, thaipbs, isranews, thaipublica)

-โฆษก ศบค. เผย พบบุคลากรการแพทย์ติดเชื้อในระลอกใหม่ 512 ราย ใน 57 จังหวัด พยาบาลและผู้ช่วยมากถึง 34%

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรพ.ว.กลาโหม จะตรวจเยี่ยมและติดตามทดลองระบบการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 11 พ.ค. ที่ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว ก่อนเปิดให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ด้านหน้า และกลุ่มอาชีพเสี่ยง เช่น พนักงานเก็บขยะทั้ง 50 เขต และครู เป็นต้น ในวันที่ 12 พ.ค. ตั้งเป้าวันละ 1 พันคน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. จากนั้นวันที่ 13 พ.ค. ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีน ที่สยามมิตราทาวน์ และจามจุรีสแควร์ วันที่ 14 พ.ค. ตรวจเยี่ยมจุดฉีดเดอะมอลล์บางกะปิ โดย กทม. ร่วมกับหอการค้าไทย รพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดจุดฉีดวัคซีนเพิ่มจากเดิม 14 จุด เป็น 25 จุด

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ที่ประสงค์เดินทางไปต่างประเทศต้องตรวจสอบกฎระเบียบเกี่ยวกับการเข้าเมืองและมาตรการทางด้านสาธารณสุขของประเทศปลายทางให้ชัดเจนก่อน ซึ่งวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในสหรัฐฯ ได้อนุมัติการใช้งานแบบฉุกเฉินเท่านั้น หากรับวัคซีนแล้วมีอาการข้างเคียงหรือการแพ้รุนแรง บริษัทฯ ผู้ผลิตไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใด ๆ และหากไม่มีประกันสุขภาพที่ครอบคลุม อาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่มีราคาสูง ขอให้ผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวในสหรัฐฯ เพื่อฉีดวัคซีน ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานทางการของสหรัฐฯ

-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย รว.พม. ได้เปิดสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชม. เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง ครอบคลุม เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในกรณีไม่มีผู้ดูแลเนื่องจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลติดเชื้อโควิด 19 รักษาหายแล้วและกลับมาอยู่ในครอบครัว แต่มีความเครียดวิตกกังวล ถูกทิ้งไว้ลำพัง หรือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เป็นผู้สูญเสียเลี้ยงดู

-ผู้ว่า กทม. ยืนยันเดินทางกระจายวัคซีนต้านโควิด 19 ไป 39 ชุมชนทั่วกทม. ไม่เลือกปฏิบัติ

-ผู้ว่า นครราชสีมา เยี่ยมศูนย์คอลเซ็นเตอร์จองฉีดวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้รับการจองฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง ด้านผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา เผย ศูนย์คอลเซ็นเตอร์จองฉีดวัคซีนโควิด 19 ของรพ.มหาราชา เป็นการรับสายสำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมได้ โดยระบบบันทึกข้อมูลผ่าน database Cloud System สามารถเช็คเลขประจำตัวผู้ป่วยกับรพ. ลงวันนัด เช็คจำนวนผู้มารับวัคซีนในวันนั้น และเปลี่ยนวันนัดได้ เตรียมเปิดระบบให้ประชาชนเช็คด้วยตนเอง ยืนยันเข้ารับบริการในวันนัดผ่านทางเว็บไซต์ด้วย

-สปสช. จัดทำคู่มือ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น “กปท. รับมือโรคระบาด” ดึง อปท. ทั่วประเทศ ใช้กลไกกปท.ร่วมเร่งแก้ปัญหาโรคโควิด 19 ในชุมชน สร้างความตระหนักรู้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมอย่างเคร่งครัดและจริงจัง เผย ปี 2564 มี 4,027 อปท. จัดทำโครงการ กปท. ป้องกันโควิด 19 แล้ว 14,401 โครงการ

-กรมการขนส่ง ออกประกาศบังคับรถโดยสารทุกชนิด เว้นที่นั่ง ห้ามบรรทุกเกิน 70% เน้นลงทะเบียน SAVE THAI ประเมินความเสี่ยงก่อนเดินทาง

-รพ.ว.คมนาคม เผย ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยัง สธ. เพื่อขอรถตรวจโควิด 19 เคลื่อนที่ มาให้บริการผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบก ขสมก. บขส. การรถไฟแห่งประเทศไทย และ บมจ. ท่าอากาศยานไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า สมาคมฯ ร่วมกับ สธ. โดย สสส. และ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรมขี่จักรยานออนไลน์ “ปั่นในบ้าน ต้านโควิด” เฟส 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นการปั่นแข่งขันกันผ่านแอปฯ Zwift ผลการแข่งขัน นายณัฐพล จำชาติ ทีมชาติไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชาย ด้วยเวลา 39.22 นาที กิจกรรมครั้งต่อไปจะจัดวันที่ 16 พ.ค. 2564 ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thaicycling.or.th

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

โรคพิษสุนัขบ้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ คาดว่าช่วงนี้อาจมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ เนื่องจากโรคนี้เกิดได้ตลอดทั้งปี ในปี 2564 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ที่ จ.บุรีรัมย์ มีประวัติสัมผัสกับสุนัขของตนเองที่ถูกสุนัขจรจัดกัด ขอให้ประชาชนระมัดระวังตนเองและบุตรหลานไม่ให้ถูกสัตว์กัดข่วน และนำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดเป็นประจำทุกปี หากถูกสุนัขกัดให้รีบล้างแผลทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดและฟอกสบู่หลายๆ ครั้ง เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและรีบไปรพ.หรือสถานเฝ้าระวังใกล้บ้าน เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า